

Số: 1544/SYT-NVY  
V/v tăng cường thực hiện phòng, chống  
dịch bệnh COVID-19

*Thừa Thiên Huế, ngày 02 tháng 5 năm 2021*

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế

Thực hiện Thông báo 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo 188/TB-UBND ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 28/4/2021. Để tiếp tục duy trì vững chắc thành quả công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian qua và triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình hiện nay, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục tăng cường chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị, cơ quan; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để tích cực tham mưu và thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống dịch của ngành Y tế với tinh thần chủ động trong mọi tình huống, tuyệt đối không chủ quan, lơ là:

- Thực hiện nghiêm túc các Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và báo cáo kết quả định kỳ theo quy định. Chú ý đến công tác tiếp đón, sàng lọc, phân luồng, cách ly theo quy định tại Công văn số 1385/BCĐQG ngày 19/3/2020 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 Quốc gia. Đảm bảo các nguyên tắc và điều kiện phòng, chống dịch bệnh tại khu vực khám bệnh ngoại trú, khu khám bệnh cấp cứu, khu điều trị nội trú...: bố trí ghế ngồi chờ khám giãn cách tối thiểu 2 mét (m), tiếp đón người bệnh theo số thứ tự; cán bộ, nhân viên, người lao động, người nhà, bệnh nhân tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt; hạn chế đến mức thấp nhất lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, lây nhiễm chéo đối với người bệnh, người nhà và nhân viên y tế.

- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thực hiện thông điệp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện tốt các nguyên tắc phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo Quyết định số 468/QĐ-BYT ngày 19/02/2020 của Bộ Y tế. Hạn chế việc thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại các bệnh viện, một người bệnh chỉ 01 người chăm sóc trực tiếp; hướng dẫn, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với người trực tiếp chăm sóc người bệnh. Thực hiện bố trí giãn giường bệnh trong điều kiện có thể; tăng cường vệ sinh, khử khuẩn môi

trường bề mặt bằng dung dịch Chloramin B hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường tại các khu vực, vị trí nguy cơ cao.

- Tất cả các cơ sở y tế tổ chức thường trực 24/24 giờ và tăng cường tầm soát để kịp thời phát hiện các ca bệnh có biểu hiện nghi ngờ Viêm đường hô hấp cấp hoặc tiền sử dịch tễ không rõ ràng để lấy mẫu xét nghiệm hoặc cách ly, chuyển tuyến đúng; hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo.

**2.** Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân và Ban phòng chống dịch trên địa bàn đề rà soát, bổ sung các kế hoạch, các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra với các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp trong diễn biến bệnh dịch mới hiện nay. Đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong các sự kiện, hoạt động có tập trung đông người, nếu cần thiết, đề xuất tạm dừng các hoạt động khi không đảm bảo về phòng chống dịch.

Thường xuyên theo dõi sức khỏe, phối hợp thực hiện quản lý chặt chẽ đối với những người hiện đang thực hiện cách ly y tế (cách ly tập trung, cách ly tại nhà). Phát huy vai trò của Tổ phòng chống dịch cộng đồng trong việc phát hiện những đối tượng nguy cơ cao, đối tượng nhập cảnh trái phép từ những nước đang có dịch về địa phương (Lào, Campuchia, Trung Quốc...) để có các biện pháp xử lý theo quy định.

**3.** Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục là đầu mối nắm thông tin tình hình dịch bệnh hàng ngày trong nước, giữa các tỉnh bạn và trên địa bàn tỉnh để thông báo các đơn vị cùng phối hợp khoanh vùng, thần tốc truy vết những đối tượng có tiếp xúc ca bệnh xác định (F1, F2, F3) và có biện pháp xử lý dịch ca bệnh dịch đúng quy định.

**4.** Các đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch tiêm chủng vaccin COVID-19, bảo đảm an toàn tuyệt đối, nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả. Báo cáo cấp trên để điều phối vắc xin kịp thời cho các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm miễn phí theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Kế hoạch tiêm chủng phải hoàn thành trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp báo cáo về Bộ Y tế và UBND tỉnh.

**5.** Để chủ động công tác phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị y tế cần rà soát lại công tác hậu cần phòng chống dịch hiện có của đơn vị, báo cáo Ban Hậu cần-SYT và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để bổ sung kế hoạch mua sắm, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch... huy động tối đa mọi nguồn lực để ưu tiên phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Sẵn sàng phương án xét nghiệm diện rộng bao gồm phương án vận chuyển, cán bộ lấy mẫu, xét nghiệm, hóa chất, vật tư, sinh phẩm... Phối hợp Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế tăng cường năng lực tổ chức xét nghiệm PCR đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh.

**6.** Trong tình hình diễn biến phức tạp của bệnh dịch COVID-19 hiện nay, đề

nghi Thủ trưởng các đơn vị hạn chế cử cán bộ, nhân viên nghỉ phép/ đi công tác ra ngoài tỉnh, đặc biệt đến các địa phương thuộc nhóm nguy cơ cao, trừ các trường hợp thực sự cấp thiết, nhiệm vụ đặc biệt hoặc liên quan đến nhiệm vụ của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Sở Y tế (thông qua phòng Nghiệp vụ) các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp, phương án giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND huyện/TX/TP (để p/hợp);
- Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh (để p/hợp)
- Lưu: VT, NVY.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Hữu Nam**